

'ผอ.ทอ.'

รายงานข่าวจากกองทัพอากาศ(ทอ.) แจ้งเมื่อวันที่ 28 สิงหาคม ถึงการจัดแต่งตั้งโยกย้ายนายทหารประจำปีว่า ในส่วนของ ทอ. ลำสุค พล.อ.มงคล อัมพรพิสิฏฐ์ ผู้บัญชาการทหารสูงสุด(ผบ.ตส.) สามารถตกลงกับ พล.อ.อ.ธนินธ์ เนียมทันต์ ผบ.ทอ. โดยจะเสนอชื่อ พล.อ.อ.สนั่น ทวีทิพย์ ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษกองทัพอากาศ เป็น ผบ.ทอ.คนใหม่ หลังจากที่ก่อนหน้านี้ ผบ.ทอ.เสนอชื่อ พล.อ.อ.มหินทรา เทียมทัศน์ เสนาธิการทหารอากาศเป็น ผบ.ทอ.แต่ ผบ.ตส.ส่งเรื่องกลับยื่นขอให้ทบทวนรายชื่อใหม่

ข่าวแจ้งว่า ความลงตัวของคำสั่งเกิดเมื่อ พล.อ.มงคลกับ พล.อ.อ.ธนินธ์ได้ปรึกษากับ นายชวน หลีกภัย นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม เมื่อวันที่ 26 สิงหาคม หลังการประชุมสภากลาโหมและในตอนค่ำ พล.อ.มงคลพร้อมด้วย ผบ.สามเหล่าทัพและนายทหารชั้นผู้ใหญ่ได้ไปร่วมรับประทานอาหารค่ำและหารือกันที่โรงแรมแลนด์มาร์ค ซึ่งได้ข้อสรุปที่จะให้ พล.อ.อ.สนั่นเป็น ผบ.ทอ.คนใหม่

ข่าวแจ้งต่อไปว่า ในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมา นายชวนได้ขอประวัติและให้คนไปติดตามดู พล.อ.อ.สนั่นถึงบ้านพักย่านแจ้งวัฒนะ เพื่อดูความเป็นอยู่ ซึ่งพบว่า พล.อ.อ.สนั่นเป็นคนสมถะ

ข่าวแจ้งต่อไปว่า สำหรับ พล.อ.อ.มหินทรานั้นจะย้ายไปเป็นรองปลัดกระทรวงกลาโหมแทนที่ พล.อ.อ.สนั่น ซึ่งก่อนหน้านี้ถูกวางตัวไว้ในตำแหน่งรองปลัดกระทรวงกลาโหม ส่วน พล.อ.อ.ธีรศักดิ์ คัมภีร์ญาณนนท์ ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษ กองทัพอากาศ จะโยกไปเป็น รอง ผบ.ตส.

สำหรับตำแหน่งที่จับตามอง อาทิ พล.อ.อ.ประพัฒน์ วิเศษคุปต์ ผบ.สนับสนุนยุทธทางอากาศ เป็นรองผบ.ทอ. พล.อ.ท.เทิดศักดิ์ สัจจะวัจน์ ปลัดบัญชาธิการทหารอากาศ เป็นเสนาธิการทหารอากาศ พล.อ.อ.คุณฎี ประพัฒน์ทอง ผบ.ฝึกศึกษาทหารอากาศ เป็นประธานคณะที่ปรึกษากิจพิเศษ ทอ.อัคราจอมพล พล.อ.ท.ปอง มณีศิลป์ เจ้ากรมลาดตระเวน กองทัพอากาศ เป็นผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการยุทธทางอากาศ พล.อ.ท.บรรจง วิชาธร รองเสนาธิการทหารอากาศ เป็นผู้บัญชาการสนับสนุนยุทธทางอากาศ พล.อ.ท.สมศักดิ์ วรฉัตร เป็น ผบ.ฝึกศึกษา กองทัพอากาศ

พล.อ.ท.พรศ ปู่แก้ว ผู้ช่วยเสนาธิการทหารอากาศ ฝ่ายยุทธการ เป็น รองเสนาธิการทหารอากาศ พล.อ.ท.วีรวิท คงศักดิ์ ผู้ช่วยเสนาธิการทหารอากาศ ฝ่ายกำลังพล เป็นรองเสนาธิการทหารอากาศ พล.อ.ท.ชวลิต ชัยนิกิจ รองเสนาธิการทหารอากาศ เป็นรองเสนาธิการทหาร บก.ตส. พล.อ.ด.บุรีรัตน์ รัตชวานิช ผู้บังคับการทหารอากาศดอนเมือง เป็ผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการอากาศโยธิน พล.อ.ด.นันทพล บุญชะเสนา เจ้ากรมลาดตระเวน กองทัพอากาศ เป็น ผบ.ดอนเมือง

สำหรับบัญชีรายชื่อโยกย้ายของ บก.ตส.และสามเหล่าทัพนั้น คาดว่า พล.อ.มงคลจะส่งให้ พล.อ.ธีรเดชมณีเพ็ชร ปลัดกระทรวงกลาโหม ในวันที่ 30 สิงหาคม และในวันที่ 2 กันยายน จะส่งให้นายชวนพิจารณา คาดว่าจะมีการประกาศคำสั่งแต่งตั้งโยกย้ายได้ภายในวันที่ 10 กันยายน